



KINDERWORLD KINDERGARTEN @ HANOI TOWERS

NEWSLETTER

THÁNG 3/2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Nhà trường đã trải qua một tháng Ba vô cùng ý nghĩa với nhiều hoạt động dã ngoại cùng các sự kiện quan trọng. Tháng Tư hứa hẹn sẽ là một tháng đặc biệt và thú vị hơn nữa.

Vào cuối tháng Ba, các em đã cùng tham gia Tuần lễ Thể thao. Các lớp Dự bị Tiểu học đã tới tham dự sự kiện tại Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra, và các lớp K2 đã tham gia nhiều trò chơi đội nhóm tại Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor. Các khối K1 và Nursery cũng đã tham gia những hoạt động thể thao tại Tháp Hà Nội. Các em đều tham gia với tinh thần đồng đội cao và học hỏi được nhiều về cách cạnh tranh bằng hợp tác cũng như cách phối hợp cùng với những bạn mới.

Tháng Ba cũng đánh dấu những sự kiện thú vị dành cho Quý Phụ huynh như Vận động cùng âm nhạc và Chơi trải nghiệm cùng con dựa trên STEM. Đã có 14 Phụ huynh cùng các em bé tới tham dự hoạt động “Vận động cùng âm nhạc” và Nhà trường đã tổ chức hai lớp để đảm bảo không gian hoạt động cho tất cả mọi người.

Để hưởng ứng ngày STEM, hoạt động “Chơi trải nghiệm cùng con” tập trung vào các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học. Phụ huynh đã được giới thiệu về cách lập trình có thể áp dụng phù hợp ở từng lứa tuổi như thế nào, cũng như tầm quan trọng của việc kích thích trí tò mò, giúp các em có cơ hội thử nghiệm, tìm tòi và khám phá.

Nhà trường mong đợi một tháng Tư bận rộn và rất hi vọng được chào đón nhiều Phụ huynh tới xem buổi Triển lãm “Ngày Trái đất” được tổ chức tại sảnh văn phòng, Tháp Hà Nội vào Thứ Ba, ngày 25 tháng 4.

Hiệu trưởng
Stephanie C. Mills

Sự kiện quan trọng sắp tới:

Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 đến Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4:

Nghỉ Học phần 3

Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 và Thứ Tư, ngày 19 tháng 4:

Tết Hàn thực

Thứ Ba, ngày 25 tháng 4: Triển lãm “Ngày Trái đất”

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5: Ngày hội Tuyển sinh



Bản tin Tháng 3/2023

HỌC ĐỌC VIẾT QUA NHỮNG TRÒ CHƠI

Đọc viết là một môn học rất quan trọng đối với các em học sinh. Qua từng chủ đề mới, các em học được nhiều từ vựng mới và tìm hiểu cách nhận biết chữ cái qua âm thanh và hình dạng của chúng.



Tại lớp Dự bị Tiểu học, các em đang được làm quen với những từ Tiếng Anh thông dụng và học cách ghép các âm thành từ.

Các em học nhanh hơn khi tham gia vào chủ đề học và các em cũng sẽ đạt được mục tiêu khi được tiếp cận khả năng đọc viết thông qua một loạt các hoạt động từ kể chuyện, trò chơi tương tác đến các bài hát.



Một số hoạt động đọc viết có thể kể đến như:

- Vẽ hình bạn bè và viết ra các tính từ miêu tả bạn, sau đó cùng chia sẻ thông tin với các bạn khác



- Trò chơi tìm các từ Tiếng Anh thông dụng (ví dụ như những từ phổ biến mà các em có thể nhận ra ngay lập tức mà không cần phát âm)

- Phân loại âm thanh chữ cái
- Đọc truyện
- Hát và nhảy theo các nhân vật Letterland



Và như Quý vị có thể thấy qua những bức hình, các em thật vui khi cùng nhau tham gia hoạt động này.

HOẠT ĐỘNG STEM TẠI LỚP NURSERY

Trong tháng này, các em lớp Nursery đã tìm hiểu về cây cối, trái cây, các loại rau và hoa.

Các em đã khám phá những điều kiện cần thiết để trồng cây và tìm



hiểu những cách khác nhau mà trái cây và rau củ phát triển.

Các em có cơ hội trải nghiệm với hoạt động tự gieo hạt đậu xanh, cẩn thận nhặt từng hạt đậu nhỏ và gieo chúng đủ sâu trong đất. Các em rất háo hức mong chờ cây mọc lên và rất vui khi được tưới nước cho cây mỗi ngày. Khi những chồi non đầu tiên xuất hiện, các em đều rất vui mừng và cùng so sánh kích thước mỗi ngày để xem cây đã lớn nhanh như thế nào.



Để hiểu thêm nhu cầu về nước đối với thực vật, các em đã cùng nhau tìm hiểu cách cây "uống nước" như thế nào trong tiết học STEM.

Các em làm thí nghiệm cho lá cải thảo vào nước màu và quan sát cách lá chuyển màu khi hút nước lên các gân lá.



NHỮNG BAN NÔNG DÂN NHỎ TẠI NÔNG TRẠI CHIMI

Các em học sinh lớp K1 đã có chuyến dã ngoại vô cùng thú vị tại Nông trại Chimi. Chuyến dã ngoại nhằm củng cố nội dung học của các em về động vật, thực vật và sự phát triển.



Tại nông trại, các em đã tìm hiểu được rằng, trái cây và rau củ phát triển theo nhiều cách khác nhau – một số mọc trên cây, một số mọc trên dây leo và một số khác mọc trong lòng đất.

Các em thích thú hái dâu, học cách nhận biết quả dâu nào chín mọng và quả dâu nào chưa chín.

Ngoài ra, các em cũng thu hoạch những trái cà chua bi, và cùng quan sát màu sắc thay đổi giống như quả dâu tây để biết rằng quả nào đã chín và có thể ăn.



Tại Nông trại Chimi, các em còn được tiếp xúc với một số loài động vật. Các em đã thấy một vài chú gà, khám phá gà đẻ và ấp trứng hàng ngày như thế nào. Bên

cạnh đó, các em còn được quan sát những chú dê, tìm hiểu về sữa dê và còn trông thấy cả một chú đà điểu nữa.

NHỮNG ĐÀU BẾP NHÍ TẠI LỚP K2

Các lớp K2 đã có một tuần học về rau và một tuần tìm hiểu về chủ đề trái cây. Các em đã được khám phá những loại trái cây khác nhau, so sánh và đối chiếu về kích thước, hình dạng, mùi vị. Sau đó, để củng cố thêm kiến thức về chủ đề này, các em đã cùng nhau làm salad trái cây.



Các em cùng hoạt động theo nhóm để thảo luận về những loại trái cây yêu thích của mình, và quyết định xem những loại trái

cây nào là phù hợp nhất cho món salad trái cây. Các em cũng cùng tính toán số lượng đủ cho cả nhóm và cùng thảo luận về việc có thể thêm nguyên liệu gì khác vào món salad để làm cho chúng trở nên ngon hơn. Các em quyết định chọn sữa chua để thêm vào món salad của mình.

Sau những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, các em đã vô cùng thích thú khi được tự tay cắt trái cây và trộn chúng để tạo nên món salad ngon lành, và phần quan trọng nhất là cùng nhau thưởng thức món ăn hấp dẫn của mình.



TUẦN LỄ THỂ THAO

Các em đã có một Tuần lễ thể thao tuyệt vời khi tham gia các sự kiện thể thao đặc biệt ý nghĩa tại Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra, Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor và Tháp Hà Nội.

